

Chi Tran

GẶNG CHÚA GIÊSU

TIN TẶNG CHÚA NHẶNG KHI BẮC CHỈ TRÍCH

Phản nản là thiệ u khiêm tộn

-Con ơi! Cặ vặng tâm và tin tặng Cha.

Lặ nói là chi nặ u không phặ i chặ thuặ n lặ i sông! Nó thoặng trên không mà không núng đặ c núi đá.

Con có lặ i ? Con hãy quyặ t tâm tu sặ a.

Lặng tâm con không trách gì con ? Con cũng hãy cặ vui chặ u thặ thách vì lòng mặ n Chúa.

Nặ u chặ a có sặ c chặ u nhặng tra tặ n gặ t gạo, ít ra con hãy vui chặ u nhặng lặ i chặ trích nhặ.

Tặ i đâu nhặng cái tặ m thặng nhặ vặ y mà cũng vò nát đặ c tâm can con? Không phặ i , tặ i con còn nuặ i xác và quá bặ n tâm đặ n lặ i đặ nghặ cặ a miặng đặ i?

Vì sặ ngặ i ta khinh mà con không muặ n chặ u bác bặ và cặ tìm lặ chặ a mình đặ che đặ y.

Con hãy nhìn xét con kỹ hơn và con sẽ thấy điều còn sống trong con: điều và cái tham vọng muốn thay đổi.

Nếu con còn sợ hèn kém và xấu hổ vì lỗi con, quên con chừa khiêm tốn thực, chừa chấp nhận cho điều và chừa bắt đóng danh cho con.

Hãy nghe Cha và con sẽ hiểu phần nào vì mọi lỗi lầm của ta nói.

Đều rằng người ta nói với con tất cả những cái mà lòng hiểu điều của người điều có thể bỏ ra điều, tất cả những cái đó đã làm gì điều con, nếu con chỉ coi nó như cái rác, mà không thêm điều gì? Nó đã như lấy mất sợi tóc điều con chừa?

Phản nản là thiêu tin tưởng

Người thiêu tinh thần nội tâm và không như Chúa hiểu điều, để bắt con điều vì mất lỗi chê bai.

Trái lại, ai tin Cha và không cần chấp theo ý riêng, người đó không sợ gì người điều.

Chính Cha mọi là người phải xét đoán: không gì bí mật mà giấu điều Cha, Cha biết mọi cái xảy điều nào và phân biệt rõ bên nguyên bên b.

Lỗi đáng sợ Cha muốn có. Tại sao người Cha cho phép xảy điều, "hầu như những thối m kín của bao lòng người"(1)[clvi].

Chính Cha sẽ xét cần người có tội lỗi của người vô tội. Những Cha lỗi muốn dùng mọi lý đoán mọi niềm điều cả hai trước.

Chúng ta có thể nghĩ rằng hay lắm lắm. Lý do của Cha rất chính xác, nó sẽ tốt hơn và không bao giờ lay chuyển được.

Thậm chí nó còn bí ẩn và ai hiểu được thì tốt, nhưng nó không lắm và không thể lắm, mà có thể con mắt người nhìn thấy nó.

Vậy xét đoán gì, con hãy đến với Cha và đừng bao giờ khinh khể ý riêng mình.

"Người công chính không xao xuyến trước mặt Chúa cho đến nay"(1)[clvii].

Đuổi khỏi vụ kiện, họ cũng ít quan tâm. Có người bào chữa lý sự, họ cũng chúng ta với mình.

Vì họ biết rõ Cha thấu tâm can. Cha không xét theo người đi và hình thức.

Thậm chí khi cái trước mặt người đi là đáng khen, với Cha lại đáng chê cười!

Tín nhiệm Chúa

Hãy Chúa trị con. Tài phán chí công uy lực và nhân chí! Chúa biết rõ người đi y u hèn và tôi là. Chúa hãy là sự can thiệp và trở niềm tin tốt của con. Vì lòng tin con không để mình chúng cho con.

Chúa biết cái con không biết: thế nên con phải cúi nhận tội lỗi và kêu trách và chịu cho vui lòng.

Xin Chúa khoan dung tha thứ cho những lỗi lầm con không giỏi đức như thầy và thêm ơn để con chịu được những nỗi nhọc nhằn.

Con thà chịu những nỗi đau đớn bị Chúa đổ đức xuống tha thứ, hơn là gàn dở những mình vô tội để che đậy mặt những tâm mưu ám.

Đu không thấy mình có lỗi, con cũng không vì đó mà tự mình oan đức, vì "nếu u không đức Chúa khoan dung, chúng ai đáng gọi là công chính trước mặt Chúa"(1)[clviii].

SUY NIỆM

Bị chê, tự nhiên ai cũng khó chịu. Những người chịu nổi là người nuôi lòng và chịu theo cái khó chịu đó. Cho đức thầy :

-Đừng nghĩ ngợi, đừng tìm chê lỗi hay báo thù người chê mình.

-Vui chịu theo giọng Chúa và dâng mọi đau khổ, nhọc nhằn cho Chúa;

-Xả lỗi tội, nói và làm nên, nếu có thể. Đó là khiêm nhường thật.

Lời Chúa: "hãy nh phúc l n cho chúng con nếu u người ta mai m a, hành xích và vu khống cho chúng con những người đi u x u, chúng con hãy vui mừng và sung sướng vì phần thưởng chúng con trên trời rất lớn" .

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúa nghĩ thế nào về con? Chúa sẽ đoán x và lên án con thế nào trong ngày công phán! Xin Chúa giúp con lỗi để những đau khổ nhọc nhằn đời này mà đền tội, để khỏi phải đền trong ngày muôn thu.

Nguyên tác: THOMAS A KEMPIS

Linh mục LÊ BÁ T
